



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



The Office of Academic Promotion and Registration

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ กันสมัยด้วยเทคโนโลยี



การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

● **ภาคปกติ** รับสมัครรอบปรับปรุงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 และรอบรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565

● **ภาค กศ.ปช.** รับสมัครรอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2565

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรได้ทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th>

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 621/2565 เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดให้วันที่ 27 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายแบบงวดเดียวโดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกำหนดนี้ ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ และวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษา ในกรณีนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ชำระเงินค่าลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ กรณีประสบปัญหาการชำระค่าลงทะเบียนให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนกำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

กำหนดการติดตามคำร้อง

ขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.20 - 22) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 ในวันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ติดตามคำร้องทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ภายในวันที่ 12 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2565

นักศึกษาภาคปกติที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.20 - 22) ประจำปีการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 - 29 เมษายน 2565 ให้ติดตามคำร้องทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 622/2565 เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 กำหนดให้วันที่ 11 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันชำระเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกำหนดนี้ ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการเงินฯ และวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษา ในกรณีนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ากรณีประสบปัญหาการชำระค่าลงทะเบียนให้ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนกำหนดการวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย

ในกรณีนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาให้ติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ "รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ติดตามการรับเอกสารทางการศึกษาทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" และ Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 0-4400-9009 ต่อ 3120,3125,3126

โทรสาร 0-4424-4739

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/nrreg> ทั้งนี้ นักศึกษามีกำหนดการยื่นคำร้อง ดังต่อไปนี้

- นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ยื่นคำร้องผ่านระบบระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 11 พฤษภาคม 2565
- นักศึกษา ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ยื่นคำร้องผ่านระบบระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 17 กรกฎาคม 2565

กรณีคำร้องของนักศึกษาปรากฏสถานะ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมาให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ส่งผลงานสหกิจศึกษานักศึกษา สหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2565 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยีอีสเทิร์น วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ได้ส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 29 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 21 ผลงาน แบ่งเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ผลการประกวดได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับชาติ โดยมีรายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน : การออกแบบการทดลองเพื่อลดค่าแรงดึงในกระบวนการ

ฉีดพลาสติกของชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัณญา คำไย และนางสาวหทัยชนก ไสพลกรัง

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ

ชื่อผลงาน : การสร้างสื่อเกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ผู้ใช้บริการ

อุทยานการเรียนรู้ TK square Korat

ผู้นำเสนอ : นางสาวธิตติมา อุดมญาติ และนางสาวรุ่งนรี ฝาปรางค์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม

ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง ห้อง Cutting room

ผู้นำเสนอ : นางสาวกนกพร บุญรักษ์ และนางสาวอภิรดี วันชูพรัง

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อแสดงข้อมูลสัญญาเช่าของเจ้าของที่

ผู้นำเสนอ : นางสาวเจนนิสา ยศอินทร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทโครงการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ

ชื่อผลงาน : การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลสำหรับโรงเรียนบ้านหัวหนอง ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้นำเสนอ : นางสาวศิริวรรณ จันทัก สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

